

## 6 โครงการในอนาคต

บริษัทมีโครงการที่จะก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่เพื่อขยายกำลังการผลิตและจะลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อทดแทนสายการผลิตเดิมจำนวน 7 สายการผลิต ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายกำลังการผลิต เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีการใช้พื้นที่ใช้ของโรงงานเดิมอย่างเต็มพื้นที่แล้ว จึงไม่สามารถจัดพื้นที่เพื่อรองรับเครื่องจักรใหม่รวมถึงวัตถุดิบที่จะใช้ผลิตเพื่อรองรับการเติบโตของยอดขายได้อีก ซึ่งส่งผลให้บริษัทไม่สามารถรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าได้ในบางช่วงเวลา ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมการย้ายการผลิตไปยังพื้นที่ที่สามารถรองรับการเติบโตในอนาคตได้ ทั้งนี้ แผนการลงทุนก่อสร้างโรงงานและซื้อเครื่องจักรใหม่ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 250.00 ล้านบาทสามารถสรุปได้ดังนี้

### โรงงานใหม่

บริษัทได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี เนื้อที่รวม 12.76 ไร่ ตั้งตั้งในช่วงเดือนกันยายน ปี 2555 มูลค่าเงินลงทุนรวม 35.72 ล้านบาท โดยบริษัทใช้แหล่งเงินทุนจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงินจำนวน 19.00 ล้านบาท และใช้กระแสเงินสดภายในบริษัทอีก 16.72 ล้านบาท ในส่วนของการก่อสร้างโรงงาน และการลงทุนด้านสาธารณูปโภคอื่น ๆ นั้น เบื้องต้นบริษัทคาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 80.00 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน, อาคารโรงงาน และคลังสินค้า พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 10,000 ตารางเมตร

### เครื่องจักรใหม่

บริษัทมีแผนที่จะลงทุนในเครื่องจักรใหม่เพื่อทดแทนสายการผลิตเดิมจำนวน 7 สาย ได้แก่ สายการผลิตกลุ่มซอสพริก 1 สาย, กลุ่มน้ำจิ้มไก่ 1 สาย, กลุ่มเครื่องต้ม 1 สาย, กลุ่มเครื่องแกง 1 สาย, กลุ่มซอสปรุงรส 2 สาย, และกลุ่มอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน 1 สาย เพื่อรองรับการเติบโตของยอดขายในอนาคต และช่วยลด lead time ในการทำงานซึ่งเกิดจากการที่ต้องหยุดการทำงานของเป็นระยะๆเมื่อต้องมีการปรับเปลี่ยนชนิดของสินค้าที่จะผลิต โดยเครื่องจักรที่จะนำมาใช้ในสายการผลิตใหม่นี้จะมีลักษณะการทำงานที่เป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้นและมีกำลังการผลิตสินค้าที่สูงขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีกำลังการผลิตรวมเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าเท่าตัวจากกำลังการผลิตของแต่ละกลุ่มสินค้าในปัจจุบัน (ดูรายละเอียดในหัวข้อที่ 2.3.3.2 การผลิต) และสามารถจัดสรรแผนการผลิตในแต่ละกลุ่มสินค้าให้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องผลิตสินค้า 2-3 อย่างสลับกันไปใน 1 สายการผลิตเช่นเดิม นอกจากนี้ การที่บริษัทมีพื้นที่โรงงานที่กว้างขึ้น ยังส่งผลให้บริษัทสามารถจัดวางผังการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย เบื้องต้นบริษัทคาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนในสายการผลิตใหม่ทั้ง 7 สายเป็นจำนวนรวมประมาณ 170.00 ล้านบาท

สำหรับความคืบหน้าของโครงการนั้น ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการร่างผังโรงงาน โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในปี 2557 และเริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2558

ทั้งนี้ บริษัทจะใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นแหล่งเงินทุนในการก่อสร้างโรงงานและสายการผลิตใหม่ดังกล่าว และจะจัดหาเงินจากการกู้ยืมสถาบันการเงินเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่เพียงพอต่อการลงทุน